

TÀI LIỆU KỶ HỌP

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 289/BC-HĐND

Bến Tre, ngày 07 tháng 6 năm 2018

BÁO CÁO

**Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác
6 tháng cuối năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh,
khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021**

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh và chương trình công tác năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

1. Hoạt động giám sát

Thực hiện Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh tham mưu cho các Đoàn giám sát của HĐND tỉnh, của Tổ đại biểu HĐND tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát đối với 07 nội dung chuyên đề giám sát.

1.1. Giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về việc thực hiện Đề án của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về xây dựng hạ tầng cung cấp nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt giai đoạn 2016-2020:

Đoàn giám sát đã hoàn thành kế hoạch giám sát trong tháng 10 năm 2017, báo cáo kết quả giám sát tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 4 năm 2018 theo đúng quy định tại Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND tỉnh về thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện Đề án của UBND tỉnh xây dựng hạ tầng cung cấp nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt giai đoạn 2016-2020.

Qua giám sát, Đoàn giám sát kiến nghị UBND tỉnh; các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố:

- *Kiến nghị UBND tỉnh:*

+ Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch Cấp nước nông thôn trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trình HĐND tỉnh thông qua làm cơ sở để triển khai thực hiện việc cấp phép, kêu gọi đầu tư nhất là những vùng có các dự án đầu tư, trong đó có du lịch. Cần xác định rõ vai trò, vùng cấp nước của các đơn vị như Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre, Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, những địa bàn còn lại tiếp tục kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư.

+ Rà soát, nghiên cứu điều chỉnh những nhiệm vụ, giải pháp của Đề án không còn phù hợp với tình hình thực tế như: việc giao các mục tiêu, nhiệm vụ cho Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre trong điều kiện Công ty đã cổ phần hóa, việc đầu tư xây dựng đường ống chuyển tải nước thô từ thượng nguồn sông Ba Lai về

có đảm bảo hiệu quả kinh tế, tính khả thi trong điều kiện tỉnh đang thực hiện dự án ngọt hóa Bắc Bến Tre hay không.

+ Nghiên cứu xây dựng cơ chế về giá nước cho hợp lý (giá nước theo mùa, giá nước ở các khu vực dân cư phân tán, nhu cầu sử dụng thấp) để khuyến khích, thu hút nhà đầu tư. Có cơ chế, chính sách để kêu gọi, thu hút đầu tư phát triển chương trình nước sạch nông thôn.

+ Tiếp tục kêu gọi, xúc tiến đầu tư các dự án trạm bơm nước thô và hệ thống chuyển tải nước thô khu vực Bắc sông Hàm Luông, nâng công suất nhà máy nước An Hiệp, trong lựa chọn nhà đầu tư cần ưu tiên các đơn vị có công nghệ hiện đại để đảm bảo công suất và chất lượng nước. Đồng thời rà soát các dự án đã được cấp phép nhưng chậm thực hiện, kịp thời thu hồi chủ trương đầu tư để giao cho nhà đầu tư khác.

- *Kiến nghị các sở, ngành tỉnh được giao nhiệm vụ trong Đề án:* Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp được giao trong Đề án, theo dõi sát tiến độ các công trình, dự án xây dựng hạ tầng nước sạch và hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi đang triển khai trên địa bàn tỉnh, kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh, đảm bảo đến năm 2020 đạt được các mục tiêu của Đề án.

- *Kiến nghị UBND các huyện, thành phố:* Chủ động giải quyết vấn đề chồng lấn vùng cấp nước giữa các đơn vị cấp nước trên địa bàn, làm tốt vai trò trung gian để các bên thương lượng, thỏa thuận xác định vùng cấp nước theo đúng khả năng. Nếu hai bên không thỏa thuận được, chính quyền địa phương phải kiên quyết xử lý đối với các đơn vị đang thực hiện cấp nước nhưng không phủ kín phạm vi cấp nước, không có khả năng nâng công suất, chất lượng nước chưa đảm bảo, UBND huyện phải đề ra thời hạn cụ thể để đơn vị cam kết thực hiện, nếu không thực hiện được thì phải giao lại vùng cấp nước cho địa phương kêu gọi đơn vị khác đầu tư. Đề nghị các đơn vị cấp nước có kế hoạch, lộ trình cấp nước đối với vùng cấp nước đã đăng ký còn một số khu dân cư ở xa người dân đang có nhu cầu bức xúc về nước sạch nhưng chưa được cấp nước, nhất là những khu vực nhiễm mặn và các xã nông thôn mới.

+ Tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân trữ nước ngọt, hướng dẫn người dân thực hiện các mô hình xử lý nước tại chỗ, xử lý nước quy mô hộ gia đình để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt ở những khu vực chưa có nước máy, nhất là vào mùa hạn mặn.

+ Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ nguồn nước mặt, nước ngầm, nhất là các cơ sở nuôi cá da trơn trên địa bàn. Kiểm tra, xử lý kiên quyết các hành vi gây ô nhiễm môi trường nước mặt và nước ngầm.

1.2. Giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện kết luận và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước trong quản lý ngân sách, tiền, tài sản nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2015:

Đoàn giám sát đã làm việc trực tiếp với: UBND huyện Châu Thành, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước tỉnh Bến Tre, Cục Thuế tỉnh Bến Tre, công ty cổ phần Công trình Đô thị

Bến Tre và UBND tỉnh. Đoàn giám sát đã báo cáo kết quả giám sát tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 4 năm 2018 theo quy định tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND tỉnh về thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện kết luận và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước trong quản lý ngân sách, tiền, tài sản nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2015. Qua giám sát, Đoàn giám sát kiến nghị:

- Kiến nghị UBND tỉnh:

+ Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện các biện pháp xử lý dứt điểm các kiến nghị về tăng thu ngân sách đối với các doanh nghiệp còn nợ thuế; tiếp tục có văn bản gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hoàn trả các khoản chi do cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế năm 2014, 2015.

+ Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp tục xem xét, báo cáo hướng xử lý các khoản tạm ứng, ứng trước dự toán thuộc trách nhiệm ngân sách địa phương; thực hiện điều chỉnh quy định mức phụ cấp đối với thành viên Hội đồng quản lý, Ban Kiểm soát, cơ quan điều hành Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bến Tre phù hợp quy định chi ngân sách hiện hành về phụ cấp kiêm nhiệm. Tiếp tục chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý tài chính, tài sản nhà nước theo các kiến nghị còn lại được thể hiện tại báo cáo kiểm toán.

+ Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát tình hình triển khai các văn bản quy phạm pháp luật quy định về phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh để tham mưu HĐND tỉnh sửa đổi, ban hành cho phù hợp với kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và theo quy định.

+ Chỉ đạo các cơ quan chủ trì các đầu việc đã được Kiểm toán nhà nước kiến nghị tại mục 1.4 nhưng chưa được thực hiện việc kiểm điểm, xác định trách nhiệm báo cáo nguyên nhân chưa thực hiện kiến nghị, đồng thời triển khai ngay và triển khai nghiêm túc việc kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm, báo cáo kết quả xử lý theo quy định. Lưu ý làm rõ trách nhiệm của các bên có liên quan trong triển khai dự án Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và dự án sắp xếp, ổn định dân cư gắn với bảo vệ rừng xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú.

+ Chỉ đạo các ngành thuế, tài chính, kế hoạch và đầu tư và UBND cấp huyện phát huy hơn nữa vai trò tham mưu, quản lý nhà nước trong đảm bảo nguồn thu ngân sách; thực hiện hiệu quả các giải pháp chống thất thu thuế và đồng thời tránh lãng phí trong thực hiện các nhiệm vụ chi thường xuyên.

+ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đầu tư nhằm ngăn ngừa sai phạm, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản; nâng cao hiệu quả công tác giám sát và đánh giá đầu tư theo Nghị định 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ; thực hiện tốt công tác giám sát cộng đồng theo các quy định hiện hành.

- Kiến nghị UBND huyện Châu Thành:

+ Phối hợp với cơ quan có liên quan triển khai kiến nghị chưa thực hiện. Kịp thời thực hiện điều chỉnh đơn giá các hợp đồng thuê đất đã hết hạn hoặc sắp hết thời hạn ổn định đơn giá thuê đất.

+ Tổ chức kiểm điểm nghiêm túc đối với các đơn vị, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

+ Hoàn thành việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và trình HĐND huyện thông qua để có cơ sở định hướng đầu tư trong thời gian tới; lưu ý phải có giải pháp xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn.

+ Thực hiện tốt chức năng quản lý tài chính, ngân sách nhà nước; công tác thẩm định và giao dự toán phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ và phù hợp với nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội cho từng địa phương; quản lý chặt chẽ các nguồn thu ngân sách nhà nước, tăng cường thu hồi nợ thuế và xử phạt vi phạm hành chính trong nợ thuế.

1.3. Giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về việc UBND tỉnh giải quyết các kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5 và trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh:

Thường trực HĐND tỉnh đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh đề Thường trực nắm tình hình, kết quả giải quyết; làm rõ những vấn đề đã được giải quyết, những vấn đề chưa được giải quyết, những khó khăn trong quá trình giải quyết; từ đó có kiến nghị phù hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở địa phương và trung ương tiếp tục giải quyết những vấn đề mà cử tri quan tâm.

1.4. Hoạt động của các ủy viên Thường trực HĐND tỉnh:

Trong 6 tháng đầu năm 2018, các Trưởng các Ban HĐND tỉnh tích cực thực hiện các hoạt động giám sát theo chương trình kế hoạch đã đề ra, cụ thể đã tổ chức 10 chuyên đề giám sát, khảo sát trên tất cả các lĩnh vực. Cụ thể:

- Ban kinh tế và ngân sách HĐND tỉnh giám sát:

+ Giám sát về quản lý nhà nước và công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở nuôi cá da trơn trên địa bàn tỉnh.

+ Giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án số 6227/ĐA-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013-2015 và hướng đến năm 2020.

+ Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh quy định số lượng, các chức danh, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh.

- Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh giám sát, khảo sát:

+ Giám sát việc đầu tư khai thác, sử dụng và phát huy hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở gắn với bảo tồn văn hóa dân gian trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

+ Giám sát tình hình hoạt động và chất lượng công tác dạy nghề tại một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

+ Khảo sát tình hình thực hiện các chính sách liên quan đến lao động nữ tại Công ty TNHH may xuất khẩu Việt Hồng.

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát:

+ Giám sát công tác xét xử của Tòa án nhân dân huyện Chợ Lách.

+ Giám sát việc thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành đối với Ủy ban nhân dân huyện: Ba Tri, Mỏ Cày Nam và Thanh tra tỉnh.

+ Giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về “nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2018” về công tác thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

+ Phối hợp với Ban văn hóa - xã hội giám sát việc lập danh sách đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân tại các xã bãi ngang.

Sau giám sát, khảo sát, các Ban HĐND tỉnh đã có báo cáo kết quả giám sát, trong đó đánh giá những mặt làm được, chưa được và các kiến nghị đối với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở trung ương và địa phương về các giải pháp để khắc phục các tồn tại, hạn chế, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước nhằm thực thi tốt hơn chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực.

Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh còn tham gia các hoạt động giám sát của Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Ban HĐND tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Quyết định phân công nội dung giám sát chuyên đề và thành lập các Đoàn giám sát của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh năm 2018.

2. Công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh (kỳ họp giữa năm 2018)

Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động chuẩn bị các nội dung phục vụ kỳ họp như: tổ chức họp liên tịch, phân công các Ban thẩm tra các báo cáo, Tờ trình... Dự kiến kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá IX được tổ chức trong 03 ngày. Các nội dung kỳ họp được thực hiện theo pháp luật quy định, kỳ họp dự kiến ban hành 31 nghị quyết.

3. Tổ chức các Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh

Thực hiện quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức Phiên họp Thường trực hàng tháng theo đúng quy định để thảo luận và thống nhất cho ý kiến theo thẩm quyền, cụ thể:

- Cho chủ trương đầu tư các dự án:

(1) *Dự án Trường THCS Phú Túc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre:* Tổng kinh phí thực hiện dự án là 35.500 triệu đồng từ nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Thời gian thực hiện dự án: giai đoạn 2018-2020.

(2) *Dự án Xây dựng đê bao ngăn mặn kết hợp đường giao thông nối liền các huyện biển Bình Đại Ba Tri - Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre:* Tổng kinh phí thực hiện dự án là khoảng 857 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 là 288 tỷ đồng. Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước thuộc CTMTQG biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh và nguồn vốn hợp pháp khác của tỉnh. Giai đoạn 1, Trung ương hỗ trợ 195,921 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án: giai đoạn 1 thực hiện trong giai đoạn 2018-2020, giai đoạn 2 thực hiện sau năm 2020.

(3) *Dự án Cấp nước sinh hoạt cho dân cư khu vực Cù Lao Minh trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng:* Tổng kinh phí thực hiện dự án là khoảng 753 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 là 275 tỷ đồng. Giai đoạn 1, Trung ương hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thuộc Chương trình MTQG biến đổi khí hậu và tăng trưởng

xanh là 200,739 tỷ đồng và nguồn vốn hợp pháp khác của tỉnh. Giai đoạn còn lại, kiến nghị sẽ tiếp tục thực hiện sau khi Trung ương hỗ trợ phân bổ vốn và đối ứng của địa phương nhằm phát huy hiệu quả của toàn dự án. Thời gian thực hiện dự án: giai đoạn 1: 2018-2020, giai đoạn 2 thực hiện sau năm 2020.

(4) *Dự án Trung tâm Y tế huyện Mô Cày Bắc*: Tổng kinh phí thực hiện dự án là 79.999 triệu đồng, nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp phát từ nguồn xổ số kiến thiết hàng năm. Thời gian thực hiện dự án: giai đoạn 2018-2022.

(5) *Thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng và trang thiết bị Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Bến Tre*. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp về cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị và nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ y tế của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bến Tre. Quy mô đầu tư: Xây dựng mới khối nhà chính 04 tầng gồm các khoa, phòng chức năng: Khoa Hồi sức cấp cứu; khoa Khám và điều trị ngoại trú; khoa Vật lý trị liệu; khoa Cận lâm sàng; khoa Điều trị nội trú; khối hành chính nghiệp vụ và các hạng mục phụ trợ khác. Tổng mức đầu tư thực hiện dự án: 86.401 triệu đồng.

- Thống nhất và cho ý kiến việc phân bổ vốn đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn năm 2018; phân bổ kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018 (26.088 triệu đồng); kế hoạch phân bổ kinh phí nâng cấp đô thị loại V trên địa bàn tỉnh (50.000 triệu đồng); hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2018; phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công thanh toán nợ, thực hiện các Chương trình, Đề án kiên cố hóa trường lớp học, nhà công vụ giáo viên, tăng cường cơ sở vật chất ngành giáo dục và ngành y tế năm 2018; phân bổ chi tiết kế hoạch vốn ngân sách Trung ương và vốn xổ số kiến thiết để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018; phân bổ chi tiết kế hoạch vốn CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2018; thống nhất dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định về chủng loại, số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

4. Hoạt động tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân

Tính đến cuối tháng 5 năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh nhận 125 đơn khiếu nại, tố cáo của công dân. Kết quả xử lý: đã chuyển 67 đơn đến các ngành, địa phương giải quyết theo thẩm quyền, trả và hướng dẫn 14 đơn, lưu 44 đơn (do gửi trùng). Nhận được văn bản phản hồi của 38 cơ quan, đơn vị.

Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh đã tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh định kỳ vào ngày 27 hàng tháng. Kết quả, tính đến tháng 5 năm 2018 đã tiếp 151 lượt công dân.

5. Các hoạt động khác:

- Tổ chức họp với Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ đại biểu để phân công nội dung giám sát chuyên đề của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh năm 2018 theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND.

- Tổ chức đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm với Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai về hoạt động thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại

kỳ họp HĐND tỉnh; phản biện xã hội và tham vấn cộng đồng trước khi ban hành nghị quyết; quy trình, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư công.

- Làm việc với UBND tỉnh, Sở Tư pháp về Nghị quyết ủy quyền của HĐND tỉnh cho Thường trực HĐND tỉnh giải quyết một số vấn đề giữa 2 kỳ họp.

- Góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; dự thảo Luật đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, Luật Giáo dục sửa đổi, bổ sung, Luật Giáo dục đại học sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre.

- Có văn bản đôn đốc triển khai Luật tiếp cận thông tin gửi Thường trực HĐND cấp huyện, cấp xã theo yêu cầu của Bộ Tư pháp.

- Tạo điều kiện cho Ban văn hóa - xã hội và Ban pháp chế HĐND tỉnh trao đổi thông tin, học tập kinh nghiệm về hoạt động của HĐND với một số tỉnh miền Trung và miền Bắc.

Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh còn tham gia Đoàn công tác của tỉnh Bến Tre đi thăm Trường Sa, nhà giàn DK1; tham dự hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL tại tỉnh Đồng Tháp, thành phố Cần Thơ; dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND cấp huyện tại huyện Châu Thành; và dự các cuộc họp khác trong và ngoài tỉnh...

6. Nhận xét, đánh giá:

6.1. Những mặt làm được

- Trong 6 tháng đầu năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện khá tốt các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Giữa hai Kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã kịp thời xem xét, quyết định chủ trương các dự án đầu tư công, cho ý kiến đối với các nội dung đề xuất của UBND tỉnh để xử lý các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền. Thường trực chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh theo dõi việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp cuối năm 2017, qua phản ánh của đại biểu HĐND tỉnh, kịp thời cho ý kiến đề UBND tỉnh chỉ đạo các ngành triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết đã thông qua; đồng thời, chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh rà soát các nghị quyết của HĐND tỉnh khóa VIII và khóa IX còn hiệu lực để tổ chức giám sát khi cần thiết. Thường trực tích cực, khẩn trương cho ý kiến đề UBND tỉnh, các ngành, các Ban HĐND tỉnh chuẩn bị tốt các công việc tổ chức Kỳ họp lệ kỳ giữa năm 2018.

- Bên cạnh đó, thực hiện tinh thần năm “Tăng tốc” theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung nghiên cứu, đề ra các giải pháp để từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ quy định trong Luật từ đầu nhiệm kỳ đến nay chưa thực hiện được như:

+ Hướng dẫn, chỉ đạo cho Văn phòng HĐND tỉnh tham mưu phục vụ cho các Tổ đại biểu HĐND tỉnh thực hiện chức năng giám sát của Tổ đại biểu được quy định trong Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc

hội và HĐND. Kết quả đã có 4/6 Tổ đại biểu đăng ký nội dung giám sát chuyên đề trong năm 2018, đến thời điểm báo cáo có 3/4 Tổ đã thực hiện xong.

+ Thực hiện giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đối với việc ý kiến, kiến nghị của cử tri theo Điều 74, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND.

+ Tổ chức Đoàn công tác học tập kinh nghiệm tại Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai về nâng cao chất lượng công tác thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, trọng tâm là thực hiện việc các Ban HĐND tỉnh tham gia ngay từ đầu trong quá trình cơ quan chuyên môn soạn thảo dự thảo các Nghị quyết của HĐND tỉnh, thực hiện tham vấn cộng đồng để đánh giá tác động của chính sách đến các đối tượng thụ hưởng, đối tượng chịu sự tác động theo quy định tại Điều 111, Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

+ Để có cơ sở thẩm tra dự thảo Nghị quyết, trước Kỳ họp thứ 7, Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức gặp mặt đại diện của 30 Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh để lắng nghe ý kiến góp ý của các HTX, với tư cách là đối tượng thụ hưởng, đối với dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo cho Văn phòng HĐND tỉnh ngay từ đầu năm tổng hợp chương trình giám sát chung của HĐND tỉnh, Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh trong năm 2018 gửi đến đại biểu HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan chịu sự giám sát biết, chủ động chuẩn bị, phối hợp và thực hiện. Thường trực cũng chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch phân bổ kinh phí cụ thể cho từng nhóm hoạt động của HĐND tỉnh, Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, giao Văn phòng theo dõi và từng lúc báo cáo kết quả thực hiện để các Ban, Thường trực biết, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn kinh phí của Thường trực HĐND tỉnh.

- Thường trực HĐND tỉnh phát huy tính dân chủ, tập thể trong xem xét giải quyết các vấn đề phát sinh do UBND tỉnh đề xuất thông qua các Phiên họp Thường trực lệ kỳ hàng tháng. Tiếp thu ý kiến góp ý của Đảng đoàn HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh thực hiện hội ý nhanh các thành viên Thường trực chuyên trách hai tuần/lần để có sự thống nhất, xử lý kịp thời đối với các vấn đề mới, các vấn đề khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền.

6.2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:

- Ngay từ đầu năm, Văn phòng HĐND tỉnh đã tổng hợp và thông báo chương trình giám sát chung năm 2018 của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; tuy nhiên vẫn còn xảy ra tình trạng cùng một thời điểm một địa phương phải tiếp nhiều Đoàn giám sát của HĐND tỉnh (nội dung giám sát khác nhau)¹. Nguyên nhân là do Thường trực chưa thực hiện kịp thời vai trò điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát, khảo sát của các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và công tác tham mưu của Văn phòng HĐND tỉnh trên lĩnh vực này chưa tốt.

¹ Trong quý I/2018, có 4 đoàn giám sát của các Ban HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh cùng giám sát UBND huyện Ba Tri gồm: Ban VHXH giám sát công tác dạy nghề; Ban KTNS giám sát Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Ban Pháp chế giám sát việc thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Ba Tri giám sát kết quả khắc phục các tồn tại, hạn chế trong việc cấp Giấy CNQSDĐ theo dự án VLAP.

- Hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn giữa hai Kỳ họp vẫn chưa có đại biểu tham gia, mặc dù qua theo dõi, Thường trực HĐND tỉnh nhận thấy các đại biểu có những vấn đề bức xúc ở địa phương và đã phản ánh về Thường trực (việc Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh chậm được triển khai, vấn đề dự án Nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn thành phố Bến Tre chậm tiến độ gây bức xúc cho cử tri...). Nguyên nhân là do các đại biểu HĐND tỉnh cũng chưa mạnh dạn phát huy quyền của đại biểu, khi có vấn đề bức xúc, đại biểu chọn cách phản ánh về Thường trực, kiến nghị Thường trực tác động đến UBND tỉnh và các sở, ngành hơn là trực tiếp thực hiện quyền chất vấn.

- Việc đổi mới các hình thức tiếp xúc cử tri như tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, theo đối tượng vẫn còn chậm, trong 6 tháng đầu năm, chỉ tổ chức được một cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề về y tế do Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh thực hiện.

- Công tác tiếp công dân của Thường trực HĐND tỉnh và đại biểu HĐND thực hiện đúng theo kế hoạch đăng ký. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng giải quyết đơn thư, khiếu nại của công dân còn chậm dẫn đến người dân gửi đơn khiếu nại nhiều lần.

- Một số các đại biểu hoạt động kiêm nhiệm chưa sắp xếp được công việc chuyên môn để tham gia đầy đủ các hoạt động giám sát của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh theo kế hoạch.

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018

1. Hoạt động giám sát

-Tập trung thực hiện 2 nội dung giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2018:

+ Về tình hình thực hiện Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc quản lý đất công, đất bãi bồi ven sông, ven biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre;

+ Về kết quả triển khai thực hiện Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020;

- Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh giải quyết các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh; điều hòa hoạt động giám sát của các Ban không để xảy ra tình trạng một địa phương chịu sự giám sát của nhiều đoàn giám sát cùng lúc.

- Các Ban HĐND tỉnh tập trung tổ chức thực hiện và hoàn thành chương trình giám sát năm 2018 của Ban đã đề ra; phối hợp chặt chẽ trong công tác giám sát, tránh trùng lặp.

Bên cạnh đó, căn cứ tình hình thực tế của địa phương, Thường trực HĐND tỉnh sẽ xem xét điều chỉnh, bổ sung, điều hòa chương trình giám sát, khảo sát của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh cho phù hợp.

2. Về chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh

- Phối hợp với UBND tỉnh tổ chức thành công Kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh; tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp. Sau Kỳ họp, theo dõi chặt chẽ việc UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết được HĐND tỉnh vừa thông qua.

- Chủ động phối hợp với UBND tỉnh chuẩn bị nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp cuối năm 2018) đạt chất lượng, hiệu quả.

3. Các hoạt động khác

- Tổ chức các Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh lệ kỳ hàng tháng, kịp thời phối hợp với UBND tỉnh và các cơ quan chức năng giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền phát sinh giữa hai kỳ họp; tập trung nâng chất lượng phiên họp Thường trực HĐND tỉnh bằng việc tạo điều kiện cho đại biểu thực hiện quyền chất vấn giữa hai Kỳ họp.

- Tiếp công dân theo đúng kế hoạch, tiếp nhận, xử lý và theo dõi việc giải quyết đơn thư của công dân.

- Phối hợp tốt với Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong tổ chức các hoạt động tiếp xúc cử tri, giám sát và phản biện xã hội.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có đề nghị của các cơ quan Trung ương hoặc chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.

Trên đây là báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh Bến Tre kính báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thường trực Tỉnh ủy để theo dõi; gửi đến UBMTTQ Việt Nam tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thành phố để phối hợp thực hiện; đại biểu HĐND tỉnh cùng thực hiện và giám sát việc thực hiện nhằm hoàn thành tốt chương trình theo Nghị quyết của HĐND tỉnh đã đề ra./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- UBND tỉnh;
- TAND tỉnh, VKSND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Thường trực HĐND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo VP HĐND tỉnh (3b);
- Phòng TH-VPHĐND tỉnh (7b);
- Phòng HCTCQT;
- Trang TTĐT HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.MN. *vt*

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Huỳnh Quang Triệu